

WHERE IS YOUR HOME?

SAAN ANG BAHAY MO ?

Ang tract ng Ebanghelyo na ito ay isinalin gamit ang isang computer. Kung maaari mong itama o pagbutihin ang wika, mangyaring makipag-ugnay sa tanggapan sa info@angp.co.za



Karamihan sa atin ay mayroong bahay o lugar na tinatawag nating tahanan. Maaaring hindi ito kasing dakila ng iba o maayos na pagkakaloob, hindi ito komportable tulad ng iba, ngunit tahanan ito sa atin at kahit saan tayo bumisita o kung saan tayo magbiyahe, palagi kaming nalulugod na bumalik sa aming sariling tahanan . Ang iba pang mga lugar na binisita namin ay maaaring maging mas maganda at mas mahusay sa maraming paraan, ngunit wala sila sa amin at ang aming sariling tahanan ay palaging

naghihintay. Mayroong isang bagay tungkol sa bahay na tinatanggap tayo at ipadarama sa atin na kabilang tayo doon.

VISITOR LANG KAMI DITO .

Sinasabi sa atin ng Salita ng Diyos na sa mundong ito tayo ay mga estranghero lamang at manlalakbay (1 Pedro 2: 11; Hebreohanon 11: 13). Ang aming mga tahanan dito, gaano man kahusay ang pagkakagawa nito, ay pansamantala lamang, sa lalong madaling panahon ang mga pader ay magsisimulang pumutok, ang bubong ay magsisimulang tumulo, ang hangin ay sasabog sa mga pintuan at bintana at hindi magtatagal ay magsisimulang mahulog ang plaster. off, at dahan-dahan ngunit tiyak, ang bahay ay nagsisimulang gumuho. Walang gusali sa mundong ito na tumatagal magpakailanman, hindi, sila ay para lamang sa isang panahon at pagkatapos ay ang mga ito ay mga labi lamang at mga labi. Tumingin sa paligid mo at saanman makakakita ka ng mga palatandaan na nagpapatunay sa iyo na wala sa mundong ito ang tumatagal, ngunit ang lahat ay pumasa, maging ang ating mga tahanan.

ANG LAHAT AY MAY PERMANENTO NA BAHAY .

Ang bawat isa sa atin, alam natin ito o hindi, ay may isang permanenteng, walang hanggang tahanan. Ang mga bahay na ito ang pinupuntahan natin kapag natapos na ang ating buhay sa mundong ito, kapag ang ating mga katawan ay inilalagay sa libingan. Ang aming mga kaluluwa ay pupunta sa kanilang mga tahanan kung saan hindi tayo magiging estranghero, ngunit kung saan tayo ay magpakailanman at magpakailanman. Ang isang tahanan ay inilarawan sa amin bilang isang lawa ng apoy at asupre kung saan naroon ang hayop at huwad na propeta, at kung saan ipapadala din ang diyablo at lahat ng mga may mga pangalan na hindi matatagpuan sa Aklat ng Buhay (Apocalipsis 20: 10 - 15). Sa mga malalakas na alon ng apoy

na ito, sa paghihirap na ito at sa nasusunog na init ay magkakaroon ng daing at pagngangalit ng ngipin; ang panunuya sa mukha ng diablo, ang mga nakakasakit na tawa ng mga demonyo ay magdaragdag sa kakilabutan at kakilabutan sa lahat ng ito. Walang magiging aliw at walang tulong; ang nahatulan ay mag-iisa sa kanilang paghihirap at pagpapahirap at hinahangad na makinig sila ng mas maingat sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Ang mga alon ng apoy, ang lugar na ito ng pagpapahirap, ang lugar na ito na tinatawag na impiyerno, ang kanilang tahanan sapagkat "Ang bawat tao'y nagkasala at malayo sa presensya ng Diyos na nagliligtas" (Roma 3:23). Ito ang tahanan ng mga mapangalunya, ang mga imoral, mga sumasamba sa diyus-diyosan, ang mga gumagamit ng pangkukulam, yaong may pagkapoot sa kanilang mga puso, mga naninibugho, mga sinungaling, mga lasing, magnanakaw, mga manloloko, mga hindi matapat, mga mamamatay-tao, mga nagmamahal isang laban, tamad, mayabang, yaong nagnanasa ng mga bagay sa mundong ito, ang mabangis at malupit, sakim at ang mga mahilig sa pera at sa mga nagmamahal sa mundo at sa mga bagay ng mundo (Galacia 5: 19 - 21; Pahayag 21: 8). Ito ang tahanan ng mga tumanggi na tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang kanilang personal na Tagapagligtas, na hindi pa nalinis ng Dugo ni Jesus. "Huwag linlangin ang inyong sarili; walang gumagawa ng kalokohan sa Diyos. Ang isang tao ay aani ng eksakto kung ano ang kanyang hinasik "(Galacia 6: 7). Kung ano ang inihasik natin sa kasalanan at sa laman ay aanihin natin sa impiyerno. Huminto lamang at tingnan kung paano pumupunta ang isang makasalanan sa tahananang ito, ang tahanan na iyon dahil hindi pa niya natanggap ang Tagapagligtas. Ang tumigas na makasalanan ay lumapit sa kamatayan kasama ang kanyang katawan na puno ng sakit at ang kanyang kaluluwa ay puno ng takot sa kamatayan. Ang

kamatayan ay dumating sa oras na hindi inaasahan at hindi hinahangad at malupit na tumingin sa kanyang biktima. Ang kasiyahan ng kasalanan ay lumipas na at ang kakila-kilabot at mataas na sahod ng kasalanan ay kailangang bayaran (Roma 6:23). Ang pagkabalisa ng impiyerno ay humawak sa kanyang takot na kaluluwa at espiritu. Bagaman maaaring gusto niyang manalangin, hindi siya makontak o makipag-usap sa Diyos. Ang kanyang mga dating kaibigan ay natatakot na tumayo sa tabi ng kanyang kama at ang kanilang walang laman na mga salita ng ginhawa ay hindi makakatulong sa kanya at sa kanyang kayamanan, na maaaring nakamit niya sa pamamagitan ng pandaraya, hindi maililigtas ang kanyang kaluluwa o mapagaan ang kanyang sakit, o pahabain ang kanyang buhay. Bagaman sinusubukan niyang isipin ang Diyos, hindi siya binibigyan ng demonyo ng anumang pagkakataon. Ang lahat ng kaniyang mga mahal sa mundo at nanirahan para sa, tila upang siya'y kanilang alimurahin kanya at kahit ang kanyang false wordly pastol ay hindi magagamit upang makatulong sa kanya. Sinimulan niyang mapagtanto na **" isang kakila-kilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng buhay na Diyos "** (Mga Hebreo 10:31). Inaasahan niyang makitungo sa Diyos sa kanyang kinaroroonan ng kamatayan ngunit nalaman nitong huli na. Libu-libong mga tao ang namatay bigla nang hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong makahanap ng Diyos sa kanilang mga deathbeds. Samakatuwid sinabihan tayong maghanap para sa Diyos habang Siya ay matatagpuan sa Isaias 55: 6). Sa halip na pakinggan ang nakakaaliw na salita ng Diyos, ang namamatay na makasalanang ito, na tumanggi sa biyaya at pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay, ay naririnig ngayon ang tinig ng kanyang Hukom, ang Tagapagligtas na tinanggihan niya, na nagsasabing: "Malayo ka, sa akin, ikaw nasa ilalim ng sumpa ng Diyos! Lumayo sa

walang hanggang apoy na inihanda para sa Diyablo at sa kanyang mga anghel "(Mateo 25:41). "Ang bawat tao'y dapat mamatay nang isang beses, at pagkatapos ay hatulan ng Diyos" (Mga Hebreohanon 9:27).

NGAYON, TINGNAN NAMIN SA MAS MAAYONG BAHAY .

Sa tahananang ito ay walang gabi, walang mga ilawan at walang araw na kakailanganin, sapagkat ang Panginoon ay nandiyan (Pahayag 22: 5). "Ang hindi nakita o narinig ng sinuman, na hindi inisip ng sinuman na maaaring mangyari, ay ang mismong bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya" (1 Corinthians 2: 9). Walang wika sa mundo kung saan maaaring ipaliwanag o ilarawan ang kaluwalhatian ng langit, ito ay kamangha-mangha at maluwalhati. Ito ang tahanan ng mga tinubos. Walang makasalanang na papasok doon at "walang marumi na hindi papasok sa lungsod, ni sinumang gumawa ng mga kahiya-hiyang bagay o nagsisinungaling. Ang mga may pangalan lamang ang nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero "(Apocalipsis 21:27). Hindi mo maaaring bilhin ang bahay na ito ng pera o sa pamamagitan ng pagtatrabaho para dito. Hindi ka maaaring umakyat sa mga pader nito, walang seremonya ng simbahan ang maaaring magbigay sa iyo, mayroon lamang isang paraan at iyon ay sa pamamagitan ni Hesus. Sinabi Niya: "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay; walang pupunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko "(Juan 14: 6). Sinabi sa atin ni Jesus sa Juan 14: 2 tungkol sa tahanan na inihahanda Niya, ngunit ang tahanan sa langit na iyon ay para lamang sa mga ang mga kasalanan ay pinatawad at na ang mga puso at buhay ay malinis. Marami ang nagsusuot ng ilang mga damit sa pag-asang makakapunta sila sa langit. Hindi, ito ang puso na higit sa lahat ng mga

pangangailangan na paglilinis, at dapat tayong mamuhay na banal, malinis na buhay, hindi sumusunod sa mga bagay sa mundo.

Nang makita na, tayong lahat ay makasalanan sa paningin ng Diyos at lahat ay patungo sa impiyerno, iisa lamang ang dapat gawin "kung ikumpisal natin ang ating mga kasalanan sa Diyos, tutuparin Niya ang Kanyang pangako at gagawin ang tama: patatawarin Niya Kami ang aming mga kasalanan at nililinis kami sa lahat ng aming mga maling pagkakamali "(1 Juan 1: 9). Sinabi ni Jesus: "Ako ang Pagkabuhay na Mag-uli at ang Buhay. Sinumang maniwala sa akin ay mabubuhay, kahit na siya ay namatay; at ang sinumang nabubuhay at maniwala sa akin ay hindi mamamatay kailanman "(Juan 11: 25,26). "Sinumang makakarinig ng aking mga salita at maniwala sa Kanya na nagsugo sa akin ay mayroong buhay na walang hanggan. Hindi Siya hahatulan, ngunit lumipas na mula sa kamatayan patungo sa buhay "(Juan 5:24). Ang kamatayan ay hindi nagtataglay ng takot o pahirap para sa Kristiyano na "Ang kamatayan ay nawasak; tagumpay ay kumpleto! Nasaan ang kamatayan ng iyong tagumpay? Kung saan ang kamatayan, ang kapangyarihan mong manakit? Salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo "(1 Corinto 15: 54-57). Ang isang tao na nabuhay at lumakad kasama ng Diyos ay hindi natatakot sa kamatayan. Kapag dumating ang oras ng kanyang pag-alis siya ay malugod na pupunta, tulad ng sinabi ni Apostol Paul: "Nais kong umalis na sa buhay na ito at makasama si Cristo, na kung saan ay isang napakahusay na bagay" (Mga Taga Filipos 1:23). Ang isang Kristiyano ay naghahangad na makita ang mukha ni Hesus na namatay para sa kanya sa Krus. Pinapaalalahanan din siya ng Banal na Espiritu ng mga

salita ni Jesus: "Huwag kang magalala at magalit. Maniwala ka sa Diyos at maniwala ka rin sa akin. Maraming silid sa bahay ng aking Ama. At pagkatapos na ako ay magtungo at maghanda ng isang lugar para sa iyo, babalik ako at dadalhin kita sa aking sarili, upang ikaw ay naroroon kung nasaan ako "(Juan 14: 1-4).

Ngayon, huminto muna tayo sandali at tingnan kung paano pumupunta ang isang Kristiyano sa kanyang tahanan. Sa halip na ang nakakatakot na kamatayan, ang anghel o messenger ng Diyos ay nakikita na naghihintay na dalhin ang kanyang espiritu pabalik sa Diyos. Ang kaluluwa at espiritu ay pinakawalan mula sa mortal na katawan at pumailanglang sa bukas na mga pintuan ng langit sa mga bisig ng namatay para sa kanya. Isang masayang pagbati ang naghihintay sa kanya sa presensya ng Diyos kung saan siya ay binati ng kanyang Panginoon at Guro sa mga kapuri-puri na salitang ito: "Maayos, ikaw na mabuti at tapat na lingkod! Halika sa at ibahagi ang aking kaligayahan! " (Mateo 25:21). Wala nang kapangyarihan si satanas sa kanya, sapagkat, "Maligaya ang mga mula ngayon ay namamatay sa paglilingkod sa Panginoon! Masisiyahan sila sa pamamahinga mula sa kanilang pagsusumikap, sapagkat ang mga resulta ng kanilang paglilingkod ay napupunta sa kanila "(Apocalipsis 14: 13). Gagawin mo ba **ngayon** bilang isang alibughang anak na malayo sa bahay, nakita ang kanyang kahabag-habag na buhay at ang kanyang pangangailangan at sinabi: "Babangon ako at pupunta sa aking ama" (Lucas 15:18). Isuko mo ang buhay **ngayon** kay Hesus, gawin mo ito **ngayon** kung nasaan ka; lumuhod ka at ipagtapat sa Diyos na ikaw ay isang makasalanan at hilingin sa Kanya na linisin ka sa Kanyang mahalagang Dugo, at tanggapin Siya sa iyong buhay, at sa

paggawa nito, talikuran mo si Satanas at sa daan na patungo sa impiyerno at magsimula sa iyong paraan sa iyong makalangit na tahanan

M . R. GSCHWEND

Ang tract ng Ebanghelyo na ito ay isinalin gamit ang isang computer. Kung maaari mong itama o pagbutihin ang wika, mangyaring makipag-ugnay sa tanggapan sa info@angp.co.za

Kung natagpuan mo ang kaligtasan kay Cristo, o kung ikaw ay napagpala sa pamamagitan ng aming panitikang Ebanghelyo, mangyaring ipaalam sa amin. Nais naming pasalamatan ang Diyos kasama ka, at higit na alalahanin ka sa aming mga panalangin. Para sa libreng panitikang Ebanghelyo, mga libro at tract sa higit sa 540 mga wika, mangyaring makipag-ugnay sa amin :

ANG PUSO NG TAO



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)